

# CHUYỂN BIẾN TRONG XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐẢNG ở Cao Bằng

TUẤN MINH

*Cao Bằng có 15 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy với 853 TCCSD, 58.885 đảng viên. Là tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc của Tổ quốc, ở vị trí chiến lược quan trọng, Cao Bằng xác định xây dựng Đảng bộ vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Muốn vậy phải chú trọng củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSD, lãnh đạo địa phương phát triển kinh tế - xã hội.*

## **Xóa “trắng” và “ghép”**

Là địa phương có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống, nhiều thôn, xóm, bản vẫn chưa có hoặc chưa đủ đảng viên, phải sinh hoạt ghép, Tỉnh ủy Cao Bằng đã xây dựng Đề án số 01-ĐA/TU ngày 11-7-2007 về phát triển đảng viên và chi bộ ở các xóm đặc biệt khó khăn, xóm biên giới chưa có đảng viên và chi bộ giai đoạn 2007-2010.

Đề án số 01-ĐA/TU của Tỉnh ủy được các huyện ủy, thành ủy tích cực thực hiện. Cấp ủy cơ sở nêu cao tinh thần trách nhiệm, đồng thời xác định đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, do đó đã chỉ đạo sát sao việc phát triển đảng viên, tăng xóm có đảng viên, có chi bộ trên phạm vi toàn đảng bộ. BTV Tỉnh ủy chỉ đạo Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng đề án, kế hoạch kết nạp quần chúng ưu tú là chiến sĩ nghĩa vụ vào Đảng để tăng cường đảng viên cho các chi bộ xóm, tổ dân phố, tạo nguồn cán bộ cho cơ sở

sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ về địa phương. Chỉ đạo các đảng ủy cơ sở cử các đồng chí cấp ủy viên xuống sinh hoạt đảng cùng các chi bộ thôn, xóm chưa có chi bộ, chưa có đảng viên, đồng thời giao nhiệm vụ cho các đồng chí này theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú để giới thiệu kết nạp vào Đảng. Tăng cường các đồng chí đảng viên là giáo viên, bộ đội Biên phòng đóng trên địa bàn xuống sinh hoạt cùng các chi bộ thôn, xóm để thành lập chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và làm công tác phát triển đảng viên. Nơi chưa có chi bộ, đảng viên thuộc vùng đồng bào DTTS Mông, Dao, Sán Chỉ, Lô Lô..., quần chúng ưu tú chưa tốt nghiệp THCS, chỉ biết đọc, biết viết thì xem xét kết nạp, sau đó cử đi học văn hóa hoàn chỉnh hệ THCS để bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định chung. Những chiến sĩ xuất ngũ về địa phương đã được bồi dưỡng nhận thức về Đảng, các cấp ủy đảng địa phương tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng để kết nạp vào Đảng. Thường xuyên yêu cầu các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy rà soát, báo cáo nguồn quần chúng ưu tú để xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, giao chỉ tiêu cho các đảng bộ trực thuộc thực hiện. Hằng năm, Đảng bộ tỉnh kết nạp được trên 2.000 đảng viên. Đến nay, 100% xóm trong toàn tỉnh có đảng viên, có chi bộ, “xóa” được xóm “trắng” đảng viên.

## **Phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp**

Thực hiện chủ trương tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể nhân dân trong các

doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) và Đề án số 05-ĐA/TU ngày 04-11-2013 của BTV Tỉnh ủy, các cấp ủy trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài nhà nước đã quan tâm bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng người lao động giỏi, trưởng ca, trưởng nhóm, viên chức quản lý có uy tín và chủ doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài nhà nước. Từ năm 2010 đến nay, các cấp ủy đã xem xét, kết nạp được 481 đảng viên trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài nhà nước (lao động trực tiếp 407 đồng chí; quản lý 65; người đứng đầu các đơn vị kinh tế tư nhân 9, trong đó có 2 chủ doanh nghiệp). BTV các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể gặp gỡ các đảng viên và chủ doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài nhà nước ở những nơi có từ 3 đảng viên chính thức trở lên để tuyên truyền, vận động thành lập chi bộ. Việc thực hiện thí điểm kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng đã góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên gắn với xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân.

### **Xây dựng đội ngũ bí thư cấp ủy, cấp ủy viên**

Xác định đội ngũ bí thư cấp ủy và cấp ủy viên đóng vai trò quan trọng xây dựng, củng cố tổ chức đảng, BTV Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc chú trọng nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy cơ sở. Hiện nay, Đảng bộ tỉnh có 1.634 đồng chí cấp ủy viên cơ sở thuộc tổ chức đảng cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp. Trong đó trình độ chuyên môn sau đại học 215 đồng chí; đại học, cao đẳng 1.379; trung cấp 35; sơ cấp, chưa qua đào tạo 5; về lý luận chính trị: cao cấp, cử nhân 654; trung cấp 76; sơ cấp, chưa

qua đào tạo 214. Có 412 đồng chí bí thư cấp ủy cơ sở thuộc tổ chức đảng cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, có trình độ chuyên môn sau đại học 56 đồng chí; đại học, cao đẳng 347; trung cấp 7; sơ cấp, chưa qua đào tạo 2; về lý luận chính trị: cao cấp, cử nhân 254; trung cấp 114; sơ cấp, chưa qua đào tạo 44.

BTV cấp huyện và tương đương chỉ đạo các trung tâm chính trị cấp huyện hoặc phối hợp với Trường Chính trị Hoàng Đình Giông hằng năm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở. Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện nghiêm túc ngay từ đầu nhiệm kỳ, hằng năm tiến hành rà soát, bổ sung và đưa ra khỏi quy hoạch các trường hợp không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, đồng thời bổ sung những nhân tố mới. Bởi vậy, đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 của tỉnh Cao Bằng rất thành công, cơ bản các TCCSĐ đều bầu đủ số lượng cấp ủy và nhân sự bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Cao Bằng còn đẩy mạnh thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND, HĐND cấp xã, bí thư chi bộ đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ở những nơi đủ điều kiện. Đến nay, tỉnh có 17 đồng chí bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã, thị trấn; 76 đồng chí bí thư đồng thời là chủ tịch HĐND xã, thị trấn; 230 đồng chí bí thư đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước; 67 đồng chí là thủ trưởng đơn vị sự nghiệp; 58 đồng chí bí thư đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị hoặc giám đốc doanh nghiệp. Việc “nhất thể hóa” chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố được các BTV huyện ủy, thành ủy chỉ đạo thực hiện đối với những nơi có đủ điều kiện. Hiện nay, Đảng bộ tỉnh có 1.331/1.462 trưởng xóm là đảng viên (91%); 687/1.462 đồng chí bí thư chi bộ

đồng thời là trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố (47%); 168/1.462 đồng chí bí thư kiêm trưởng ban công tác mặt trận (11,5%); 32/1.462 đồng chí bí thư đồng thời là trưởng xóm và trưởng ban công tác mặt trận (2,2%); 208/1.462 đồng chí bí thư kiêm các chức danh khác (14,2%). Thực hiện chủ trương “nhất thể hóa” hai chức danh bí thư chi bộ và trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố có nhiều thuận lợi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tinh gọn cơ cấu, đồng thời phát huy tối đa năng lực của người đứng đầu cấp ủy. Do điều kiện thực tế của địa phương và năng lực của một số đồng chí bí thư chi bộ, hiện nay một số nơi đã không thực hiện kiêm nhiệm chức danh bí thư đồng thời là trưởng xóm.

**Nâng cao chất lượng tổ chức đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII)**

Quán triệt tinh thần “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”, BTV Tỉnh ủy Cao Bằng chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt việc nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; phân công các đồng chí cấp ủy viên phụ trách, theo dõi các tổ chức đảng trực thuộc; ban hành quy định các đồng chí cấp ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư thuộc đảng bộ được phân công phụ trách và chi bộ khu dân cư nơi cư trú; qua đó tuyên truyền các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tiếp thu ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời chấn chỉnh và xử lý những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

BTV Tỉnh ủy đã cụ thể hóa 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thành 82 biểu hiện để các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên dễ nhận diện; chỉ đạo chặt chẽ việc nhận diện

và xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Hằng năm, BTV Tỉnh ủy đều tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức đảng, đảng viên theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị được phân công phụ trách; thực hiện gợi ý kiểm điểm trách nhiệm của tập thể về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác thanh tra, kiểm tra; giữ gìn đoàn kết nội bộ; các vấn đề tiêu cực, nổi cộm, bức xúc thuộc thẩm quyền chưa được giải quyết dứt điểm. Tỉnh ủy phân công các đồng chí ủy viên BTV dự và chỉ đạo kiểm điểm cuối năm đối với các đảng bộ trực thuộc; thành lập tổ công tác của Tỉnh ủy dự và chỉ đạo kiểm điểm sâu đối với các tập thể được gợi ý kiểm điểm. BTV các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chủ động thực hiện gợi ý kiểm điểm. Các cấp ủy huyện và tương đương thực hiện nghiêm túc việc gợi ý kiểm điểm đối với tập thể lãnh đạo, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Sau kiểm điểm, các tập thể và cá nhân đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, báo cáo kết quả trong kỳ kiểm điểm cuối năm. Các cấp ủy chỉ đạo tổ chức kiểm tra, giám sát việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm đối với các tập thể và cá nhân đã được gợi ý kiểm điểm; qua kiểm tra, các tập thể, cá nhân đều đã giải trình, khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm.

Công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm là cơ sở giúp Tỉnh ủy chỉ ra những hạn chế mà cấp ủy các cấp cần quan tâm khắc phục như: Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số TCCSĐ chưa được phát huy; một số đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu; ý thức rèn luyện; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống chưa tốt dẫn đến

(Xem tiếp trang 36)